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30th March 1963] ரதரு. எம். எஸ். செல்வராஜன்] 
காண்கிறோம். ஆங்காங்கே. அத்தகைய பல பாஷைகளைப் பல ண்டுக் 
கல்லாக் பலப்பல பகுதிகளில் பல்வேறு நாகரிகம் கொண்ட ன்ப. 
கொண்டிருந்தாலும், அவற்றையெல்லாம் தொகுத்து கடினமான திட்டங்க 
கள் துணைகொண்டு சாதித்து இருக்கிறார்கள். ஜனநாயகம் வளரும் நம் 
நாட்டில், அறிஞர்கள் ஒரு சிலர் மட்டும் சேர்ந்து தேசத்தின் ஒற்றுமையை 
விதியை நிர்ணயம் செய்து விடுவது என்பதினால் மானசீகமான ஒரு ஒருமைப் 
பாட்டை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால், மக்கள் பல்வே, பகுதிகளில் இந்த 
ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்து கொள்ளக் கூடிய சூழ், வளரும் முஜ்ையில் 
செய்வது மட்டுமல்ல, அதை ஊன்றிப் பார்த்து எந்தக் கறுப்பும் அதைத் 
தீண்டாமல், எந்தத் தமையும் அத்தகைய சக்தியை அடித்து, குலைத்து 
ஊறு செய்யாமல் நல்ல எண்ணத்தோடு ஒரு அமைப்பு மூறை இயங்க 
வேண்டுவது அவசியம் என்பதுதான் இந்தத் தீர்மானத்தின் நோக்கம். 

சல: பகுதிகளில் சில முயற்சிகள் நடக்கின்றன. பல முறை 
மன்றத்திலேயே எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கறது.  துளசிதாசருக்கும் ட்ட 
ருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் பற்றிச் சொல்ூறார்கள். அத் 
தகைய புராண இதிகாசத்தை, பண்பை எடுத்துக் காட்டுறோம். பாரதி 
யாரும், வள்ளுவரும், கம்பரும், இளங்கோவும், ஜீவனுள்ள ஐாஞ்சீவி 
படைப்புகள். அவை முக்கு முக்காகப் பரவவேண்டும். அந்தப் படைப்புக 
ளெல்லாம், நிலையாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இலக்கணத்தில், 
இலக்கியத்தில் உள்ள ஐருமைப்பாடுகளை அப்படிப்பட்ட அமைப்பின் 

ம் சுலபமாக இங்கும், எங்கும் இணைக்கும் நிலையை உண்டு பண்ணவே 
தத தீர்மானம். எனக்கு அரசாங்கத்திலிருந்தும், மற்றவர்களிடமிரு 

நீதும் கிடைக்கக்கூடிய ஒட்டு வார்த்தைகள் அனு சரணைகளாக இருக்கும். 

அப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம், இந்த தேசம் ஒருமைப்பாட்டை 
அடையக்கிடைக்குமானால், அதிலேயே என் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிய 
மூழ்ச்சி அடைவேன். இதை நிறைவேற்ற முழு முயற்சி எடுக்க வேண்டும். 
இந்தத் தீர்மானத்தில் உள்ள நல்ல, கருத்துக்களை ஏற்று, அரசாங்கம் 

ஒரு நல்ல அமைப்புபற்றி இந்திப்பது நல்லது. இதை சபை ahs 
வேண்டும் என்று விரும்பிக் கேட்டுக்கொள்கறேன். 

The resolution was duly seconded. 

: மூ. நிதி : தலைவர் அவர்களே, தமிழ் மொழி பிரசாரக் 
குழு Bo இட்ட saad அமைக்கவேண்டும் என்று. பன் அங்கத் 
தினர் இரு. செல்வராஜன் கொண்டு வந்திருக்கும் தீர்மானத்தை ஆதரித்து 
இல கருத்துக்களைக் கூற விரும்புறேன். தமிழகத்தில் இந்திபிரசார 
சபை என்ற பெயரில் நடைபெறும். நிறுவனம் இந்தியை தமிழகத்தில் 
(திணிக்க வேண்டும் என்று நடைபெறும் முயற்சிக்கு" ஆதரவாக 
'நடைபெறுவதுபோல் இல்லாமல், தமிழை வேறு மாநிலங்களில் பரப்ப 
வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிற கருத்து வேறு மாநிலங்களின் 
மக்கள் மீது தமிழைத் திணிக்க வேண்டும் என்றை தய நோக்கோடு அல்ல 
என்பதை நாம் உணரவேண்டும். திரு. நண்பர் செல்வராஜன் எடுத்துக் 
காட்டியதுபோல, தமிழிலேயே நிறைய இலக்கியங்கள் உண்டு. சொல் 
வளம் உண்டு. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றி 
மூத்த குடிமினரின் மொழி தமிழ் மொழி. லக்கயச் செறிவும், 
பண்பாட்டுச் செறிவும் மிக்க மொ, ஆகும் தமிழ் மொழி. மக்களை 
வாழ்லித்த மொழி, நல்ல பண்பாட்டை உலகத்திற்கு அறிவித்த மொழி 

தமிழ் மொழி ஆகும். அப்படிப்பட்ட மொழி நிலவும் பகுதிகளிலும், 
அம்மதம் மட்டுமல்லாமல், அண்டை நாடுகளிலும், மாநிலங்களி 
"லும், அந்த மொழியைப் பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கோடு இந்தத் 
Sioned “கொண்டு வரப்பட்டிருக்கறது. ஒரே ஒரு இலக்கியத்தை, துளசி 
தாஸ் இராமாயணம் ஒன்றை மட்டும் pe ieee pea “பவா 

5 துணைக்கண்டம் ராவும் ரச்சாரசபைகள் க்கும் 

மக ட EOF ce, சீவக  இரராட னயல்! குண்டலகே௫ ef லன் 
மேகலையும், கலெப்பதிகாரமும், அகமும், புறமும், கலித் தொகையும் 
இன்னோரன்ன ... பிறவும் இலக்கிய வளம் பெற்றிருக்ற தம் தமிழை, 

அனைத்துக்கும் மேலாக திருக்குறளைப் பெற்றிருக்கும் தமிழை பரப்பும் பிரசார 
சங்கங்கள் வேறு மாநிலங்களில் இல்லாதது பெரும் குறை. அந்தக்
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குறையைச் சுட்டிக்காட்டுவது இந்தத் தீர்மானத்தின் முக்ய நோக்கம் என் 
பதைக் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இன்றையதினம் நம்முடைய தமிழகத்தில் 
இந்தியினுடைய தன்மையை, வளத்தை, அந்த மொழியில் ஆர்வத்தை 
தமிழரும் பெறவேண்டும் என்று இந்தி  பிரச்சாரசபை பணிகளில் 
தமிழர்களும் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் 
தமிழை வளர்த்துக் கொள்வோர்கள் அந்தந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 
அல்ல. நம் மாநிலத்திலிருந்து பிழைப்பிற்காக, வேலைக்காக, பம்பாய், கல் 
கத்தா.ஆமதாபாத், டெல்லி போன்ற இடங்களிலே நம் மாநிலத் தமிழர்கள் 
மனாத் தங்களுக்கு இருக்கக் கூடிய தமிழ் ஆர்வத்தைப் பெருக்கக் 
காள்ளவென்று அந்த தமிழ் சங்கங்களை உருவாக் இருக்கறார்கள்,, 

பிரசாரம் செய்யும் . சங்கங்களாக உருவாகப் பணிபுரியவில்லை.. இன்னும் 
அ தகம் சிறப்பாகவும் சொல்லவேண்டுமானால் நாண் கொஞ்சம் 
efor துறையைப் பற்றி குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதுபற்றி யாரும் 

தவறாகக் கொள்ளமாட்டார்கள் ஏன்று நம்பிக்கையோடு கூறுகிறேன். 
இந்தப் படங்களை தமிழ் நாட்டில் எல்லோரும் பார்கஇறார்கள்.. 5B) 
UG SSUTEGH அல்லது இந்தி மொழியை உணந்தவர்கள் தான் அந்தப் படங் 
களை பார்கிறார்கள் என்று இல்லமல் இந்தித் Boos துறையிலே நல்ல 

நடிகர்கள் நடித்த படமாக இருந்தால், இந்தியில் நல்ல இசைவாணர் 
கள், பாடகர்கள் இசை அமைத்து படங்களாக ரத்தால், தமிழகத்தில் 

தமிழர்கள் அந்தப் படங்களை ஆர்வத்தோடு ன்று... பார்க்கிறார்கள். 
ஆனால். தமிழ் படங்கள், தமிழ் நடிகர்கள் நடித்த படங்கள் இத்தி வழங் 
குன்ற பகுதிகளில் அல்லது வேறு மாநிலங்களில் . நடக்கின்றனவா 
என்றால், பம்பாய், ஆமதாபாத் போன்ற தமிழர்கள் இருக்கின்ற டங் 
களில் ஒரு நாள் காலைக் காட்சியாகவோ அல்லது ஒரு வாரக் காட்சியாகவோ 
தான். அந்தப் படங்கள் வெளியிடப்படுன்றன. தமிழ் நடிகர்கள், 
உயர்ந்த நடிகர்கள், நட்சத்திர மஇப்புப் பெற்றிருக்கிற நடிகர்கள் நடித்த 
படங்கள் இந்தி மொழி பேசப்படுகிற பிராந்தியங்களில் ஓடுவதற்கு வழி 
வகை. செய்யப்பட்டிராத நிலைமை இருக்கறது. 15, ,நிலைமையிலே. 
மாற்றம் லிம் அதிகக் அரசினர் சிபார்சு ee Ae மிழ் 
நாட்டில் வெற்றிகரமாக ஓடற தமிழ் படங்கள், நட்சத்திர மதிப்பு பெறறி 
ரக்ற நடிகர்கள் நடித்திருக்றை தமிழ் படங்கள் அந்தப் பகுஇகளில் 
வேறு மாநிலங்களில் ஓடுவதற்கும், அந்த வகையிலே தமிழ் pes 
ஒலியில் களம்புகன்ற வீரத்தையும், அதனால் இடைக்கின்ற கனிவையும் 
தமிழ் இனிமையையும் மற்றவர்கள் உணர்கின்ற அளவுக்கு அந்தப் 
பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றுகின்ற காரியத்தில் ஈடுபடலாம். இப்படிப் பல 
கோணங்களில் தமிழைப் பிரசாரம் செய்வதற்காக நல்ல பல நிறுவனங் 
களை வேறு மாநிலங்களில் அமைக்கவேண்டும் என்று குறிப்பிட விரும் 
புறேன். இந்தத் தீர்மானம் மிக முக்கியமான தீர்மானம் என்ற அளவிலே 
நம் டய நண்பர் திரு. செல்வராஜன் அவர்கள். கொண்டு வந்தி 

ரகறை இந்தத் தீர்மானத்தை முழு மனதுடன் ஆதரித்து, இதை. நிறை 
வேற்றித்தரவேண்டும் என்று ஆளும். கட்சியினரைக் கேட்டுக்கொண்டு, 
என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன். வணக்கம். 

*கனம் இரு. எம். பக்தவத்சலம் : கனம் சபாநாயகர் அவர்களே, 
கனம் அககத்தினர் திரு. செல்வராஜன் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற, 
தீர்மானம், மற்ற மாநிலங்களிலே தமிழைப் பாராட்டி, உணர்ந்து அனு, பவி 
க்கக்கூடிய வகையிலே இந்த அரசாங்கம் அதற்கென்று ஒரு தனிக் குழு 
அமைக்கவேண்டும் என்பதுதான். அதைத்தான். அவர் முக்கியமாக 
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்திக்காக இந்தி பிரசார சபா சென்னையில் எவ்வாறு 
பணி புரிின்றதோ அதே வகையிலே டெல்லி, கல்கத்தா பம்பாய் போன்ற 
நகரங்களில் தமிழுக்காக ஒரு அமைப்பை அமைக்க வேண்டும் என்று 
குறிப்பிட்டிருககறார்கள். கனம் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் அவர் 
களும் அதை ஆதரித்துப் பேசினார்கள். ஒன்று முதலிலேயே கூற விரும் 
புகிறேன். இந்தி பிரசார சபையின் பணியைப் பொறுத்த மட்டில், கனம் 
அங்கத்தினர் அவர்களை இந்திப் பிரசார சபையின் சார்பாக அழைக்கிறேன். 
அவரே அந்த இந்தி பிரசார சபைக்கு வந்து, வேறு முன்னதாக இருக்ற 
கருத்துக்களை மறந்து, கொஞ்சம் கள்ளிவைத்துவிட்டு, அங்கே. நடை 
பெறுகிற வேலைகளைக் கொஞ்சம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். வேண்டு 
மானால், நானும் அவர்களோடு அப்போது இருக்கறேன். இந்தியைத்


